

คู่มือออนไลน์

(20 มีนาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ความผูกพันทางใจที่ยากจะถอน แม้จะเป็นความผูกพันที่ไม่เหมาะสม

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ไบเฟิร์น ครับ เกิดวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2519 เวลา 20.43 น. กทม เพศหญิง อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

ผมเคยพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่คุณไบเฟิร์น ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 คราวนี้ คุณไบเฟิร์นมีคำถามใหม่ ก็ยินดีครับ

คำถามแรก คุณไบเฟิร์นเขียนมาว่า เมื่อปีที่แล้วดิฉันได้ขอตรวจดวงเรื่องความรัก ปีนี้ขอรบกวน ช่วยกรุณาตรวจดวงความรักให้อีกครั้งทีละ อยากทราบว่าเรื่องมีเรื่องใดที่ต้องระวังในเรื่องความรักสำหรับ ปีนี้บ้างไหมคะ

ชีวิตของคุณในช่วงนี้ ยังพัวพันกับเรื่องความรักที่แอบแฝงอยู่ภายในใจ เป็นความรักที่ไม่อาจจะ เป็นไปได้ด้วยเหตุผลหลายๆประการตามที่ผมได้พยากรณ์ไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน ปีพ.ศ. 2557

แต่ดูเหมือนว่า คุณเองอาจจะยังทำใจไม่ได้ ก็เลยมีคำถามนี้เข้ามา ด้วยเหตุนี้ ผมจึงทดลองตรวจดู ดวงชะตาของชายคนดังกล่าวด้วย เพื่อดูความสัมพันธ์ของดวงชะตาว่า ก็ปรากฏว่า

ความสอดคล้องต้องกันของดวงชะตาของคุณและชายคนดังกล่าว ก็มีอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก

แต่เมื่อตรวจดูความผูกพันของดวงชะตาของคุณและชายคนดังกล่าวก็พบว่า สภาพการณ์ดูเหมือนว่า คุณจะตกอยู่ภายใต้บ่วงแห่งความรักจริงของผู้ชายคนดังกล่าวอย่างค่อนข้างแนบแน่น

ดวงชะตาแบบนี้ หากผู้ชายคนดังกล่าวจะบอกให้คุณไปทำอะไรให้สักอย่าง คุณก็มีแนวโน้มที่จะ ยอมทำตาม คล้ายๆกับภาษาไทยพื้นบ้านที่พูดว่า จะสั่งให้ไปตายก็ยอม

แต่ความรักที่วุ่นวาย ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามครรลองของศีลธรรมอันดี ดังนั้น จึงเป็น การกระทำที่สวรรค์ไม่สรรเสริญ ฟังหลีกเลียงเป็นอย่างยิ่ง

เท่าที่คุณให้ข้อมูลมา คุณก็ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะหลีกเลียงอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องใช้ความ พยายามอย่างมากในการต่อสู้กับแรงผลักดันของดวงชะตา ซึ่งคุณก็มี

เพราะเมื่อผมตรวจดูใส่ในของดวงชะตาแล้วก็พบว่า ดวงชะตาของคุณมีโชคที่แสดงความหมาย เรื่อง จะบำเพ็ญความดี มีศีลธรรม จึงคิดว่า คุณน่าจะเอาชนะแรงผลักดันในดวงชะตาไปได้

ผมคิดว่า หลังเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2558 ไปแล้ว น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำให้แรงผลักดันของดวงชะตาในเรื่องของความรักแอบแฝงนี้ลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ตัวคุณเองก็ต้องเตือนสติตัวเองเสมอๆ ไม่ให้ผลอไผลไปกับอารมณ์แอบแฝงไปด้วย ซึ่งผมคิดว่า ไม่น่าจะเกินความสามารถของคุณ เพราะคุณมีต้นทุนความดีติดตัวมาแต่ชาติภพที่แล้วที่จะเป็นตัวต้านทานความคิดที่หลงผิดได้

คำถามที่สอง อยากทราบว่าในปีบั้นปลายชีวิตจะมีปัญหาหรือเปล่านั้น กังวลว่าจะต้องไปอยู่บ้านคนชรา เพราะไม่มีบุตรและสามีก็อายุมากแล้ว

เรื่องบางเรื่องที่เป็นอนาคตไกลๆมากๆ บางทีก็ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์กับเราเท่าไรหรอก เช่นว่า แก่แล้วจะเป็นอย่างไร แก่แล้วจะต้องไปอยู่บ้านคนชราหรือไม่ เป็นต้น เพราะกว่าจะถึงวันนั้น ชีวิตเราจะต้องผ่านอะไรต่ออะไรอีกมากมาย

ปีนี้คุณอายุเพียง 39 ปีเท่านั้น ถ้าคิดว่าเราจะเป็นคนแก่ตอนอายุ 60 ปี ก็ยังเหลือเวลาอีกตั้ง 20 ปี มีอะไรอีกมากมายครับที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะอายุ 60 ปี ซึ่งมีทั้งดี และ ไม่ดี

การไม่มีบุตร แล้วจะบอกว่าเป็นการโชคร้าย อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะคนที่มีบุตรแต่ต้องประสบเคราะห์กรรมอันเกิดจากการกระทำของบุตรก็มากมาย หรือ หากเรามีลูก จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกจะอยู่คอยปรนนิบัติเราตอนเราแก่

ดังนั้น เราจึงต้องสร้างความคุ้นเคยต่อวิถีชีวิตแบบไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตั้งแต่เรายังมีกำลังวังชาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง ทำบุญทำทานตามกำลัง หมั่นสวดมนต์ไหว้พระตามสะดวก

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งคุณถือว่าโชคดีตรงที่คุณเกิดมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี และมีวาสนาดีดวงหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุมากขึ้น คุณก็ต้องระวังรักษาตัวเองด้วยการหมั่นตรวจร่างกายกับแพทย์ในเรื่อง น้ำตาลในเลือด ไขมัน มดลูก และ เรื่องไต และพยายามไม่ทำอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น เพราะเหล่านี้คือจุดอ่อนในดวงชะตาของคุณ

พื้นชะตาเดิมของคุณเป็นคนเครียด และมักจะคิดวนไปวนมา ดังนั้น จึงต้องปรับแนวคิดของตัวเองเสียใหม่ อย่าเป็นคนเครียด หรือ คิดมากจนเกินเหตุ บางเรื่องคุณอาจจะคิดในทางร้ายไปเอง จนเกิดความหวาดวิตก หรือ เป็นกังวล

คำถามที่สาม ไม่ทราบว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรรุนแรงไหมค่ะ เพราะช่วงนี้เขาไปหาหมอ บ่อย ด้วยโรคไม่ร้ายแรงแต่ค่อนข้างรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างโรคกรดไหลย้อน ความดันสูง เส้น เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

ช่วงนี้ สามีของคุณไบเฟิร์นอาจจะมีอาการป่วยได้มากกว่าปกติบ้าง เพราะดวงดาวสร้างผลกระทบ ที่ไม่ดีต่อดวงชะตา

และ การเกิดสุริยคราสในราศีกันย์ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 นี้ ก็อาจจะทำให้สามีของคุณได้รับ ผลกระทบจากการเกิดคราสนี้บ้าง โชคดีว่า คราสครั้งนี้คงจะไม่หนักหนาอะไร

แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ จันทรคราสในวันที่ 4 เมษายน ปีพ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลกระทบต่อออสเตรเลีย พอดี

แต่ช่วงที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ครับ

หวังว่าคงจะตอบข้อสงสัยของคุณได้บ้างนะคะ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณไบเฟิร์น ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า หญิง ครับ

